

Source :

ข่าวหุ้น

E0412281

Date : - 1 S.A. 2560

Page :

12

No :

ราคาน้ำมันพุ่งรอการประชุม“โอเปก” คาดจะตกลงขยายเวลาลดกำลังผลิต

รอยเตอร์ - ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนมีการประชุมโอเปกในกรุงเวียนนา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการขยายเวลาลดกำลังการผลิตในเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อให้ซัพพลายดีดตัวและทำให้ราคาปรับตัวขึ้น

องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก) จะประชุมที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนาพร้อมกับรัฐมนตรีจากประเทศที่ผลิตน้ำมันอื่นๆ ซึ่งรัสเซียมีความสำคัญมากที่สุด

โอเปกจะประชุมที่กรุงเวียนนาในเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยโดยให้สื่อเข้าฟังได้ ก่อนที่จะประชุมลับในเวลา 18.00 น. และจากนั้นรัฐมนตรีนอกกลุ่มโอเปกจะร่วมประชุมในเวลาประมาณ 21.00 น. และจะแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุม

ตราสารน้ำมันดิบเบรนต์ที่จะส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 62.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อปลายวานนี้ เพิ่มขึ้นจากราคาปิดครั้งสุดท้าย 20 เซนต์ หรือ 0.3% สัญญาที่ส่งมอบเดือนมกราคมหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ส่วน

ตราสารน้ำมันดิบยูเอส เวสต์ เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต อยู่ที่ 57.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 15 เซนต์ หรือ 0.3%

ในขณะที่ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าโอเปกและรัสเซียพร้อมที่จะลดกำลังการผลิตไปจนถึงปลายปี 2561 การตกลงเพื่อลดการผลิตได้ทำขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและจะหมดอายุในเดือนมีนาคมปีหน้า

อย่างไรก็ดี การขยายเวลาอาจรวมถึงการทบทวนในเดือนมิถุนายนหากดีมานด์แข็งแกร่งเมื่อการยับยั้งซัพพลายทำให้ตลาดร้อนแรงเกินไป

แมท สเตนลีย์ โบรมเกอร์ซีโอเอฟลิงของบริษัท เพรต อินเวสเตอร์ เซอร์วิสเชส ในดูไบกล่าวว่า โอเปกชอบมีแผนการลับและไม่เคยบอกล่วงหน้า ขณะที่เอเอ็นแซด กล่าวว่า การยึดข้อตกลงลดการผลิตน้อยกว่า 9 เดือนอาจทำให้เกิดแรงเทขายเร็วขึ้น

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของโอเปกในขณะนี้กำลังควบคุมซัพพลายคือ กำลังการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำมันสหรัฐฯ กำลังมีส่วน

แบ่งในตลาดโลกมากขึ้น และนั่นทอนความพยายามของผู้ผลิตน้ำมันที่จะทำให้ตลาดดีดตัว สเตนลีย์ กล่าวว่า หากโอเปกไม่ลดการผลิตต่อให้นานเท่าที่คนคิดไว้ ผู้ที่จะได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการลดกำลังผลิตของโอเปกคือผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ

ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันพุธชี้ว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ สูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง 9.68 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการลดการผลิต

ไรสแตด อีเนอร์จี บริษัทที่ปรึกษาคาดว่า การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ จะสูงถึง 9.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้มีการผลิตใกล้เคียงกับรัสเซียและซาอุดีอาระเบีย

แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่น้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงจากที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม ประมาณ 15% เหลือ 453.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2558 และ 2559

เทรตเตอร์ กล่าวว่า น้ำมันคงคลังลดลงส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าต้องปิดท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนจากแคนาดาไปยังสหรัฐฯ เป็นเวลาสองสัปดาห์ และขณะเดียวกันบริษัทอเมริกันส่งออกน้ำมันดิบส่วนเกินเพิ่มขึ้น ■